

INVESTING IN WOMEN

SMART ECONOMICS

THÚC ĐẨY PHỤC HỒI KINH TẾ BAO TRÙM VÀ BỀN VỮNG Ở ĐÔNG NAM Á

Đầu tư cho Phụ nữ (Investing in Women, viết tắt là IW) là một sáng kiến đa quốc gia của Chính phủ Australia tại Đông Nam Á nhằm thúc đẩy bình đẳng kinh tế của phụ nữ. Thông qua việc kiến tạo thêm nhiều cơ hội công bằng trong khu vực tư nhân, IW hướng tới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm và bền vững ở các quốc gia trọng tâm.

Dựa trên các kết quả, quan hệ hợp tác và bài học kinh nghiệm thu được trong 7 năm đầu hoạt động (2016 - 2023), IW hướng đến tăng cường những nỗ lực của Australia theo cả chiều rộng và chiều sâu trong việc thúc đẩy bình đẳng giới ở Đông Nam Á bằng cách tạo sức ảnh hưởng và xây dựng một hệ sinh thái gồm các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư, cũng như các cá nhân, tổ chức đang hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng kinh tế của phụ nữ.



Mel Nava CEO và nhà sáng lập của 1Export, một công ty khởi nghiệp do phụ nữ thành lập và lãnh đạo ở Philippines chuyên hỗ trợ các thương hiệu trong nước phát triển mạnh mẽ trên thị trường quốc tế. Ảnh: Đầu tư cho Phụ nữ

THÁCH THỨC

Bình đẳng kinh tế của phụ nữ đạt được khi phụ nữ, cùng với tất cả các giới, có cơ hội thành công và phát triển kinh tế một cách bình đẳng, đưa ra và thực hiện các quyết định kinh tế một cách bền vững, đồng thời được ghi nhận và đãi ngộ công bằng cho các cơ hội việc làm có lương và không lương. Thúc đẩy bình đẳng kinh tế của phụ nữ không chỉ là một phần tất yếu trong công tác thúc đẩy bình đẳng giới, mà còn là yếu tố chủ chốt để nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm và xây dựng xã hội công bằng. Mặc dù phụ nữ có tiềm năng kinh tế lớn, mức độ tham gia vào kinh tế của phụ nữ ở tất cả các cấp vẫn thấp hơn nhiều so với nam giới.

Bất bình đẳng giới là một rào cản lớn đối với phát triển kinh tế của một khu vực vốn rất đa dạng và không ngừng biến chuyển như Đông Nam Á. Dù đã có nhiều tiến bộ so với trước kia, khu vực Đông Nam Á vẫn phải đối mặt với nhiều chênh lệch giới về cơ hội và thành tựu kinh tế. Có nhiều bằng chứng cho thấy việc đầu tư cho phụ nữ, cụ thể là khai phá tiềm năng về năng suất, kỹ năng, tài năng, khả năng sáng tạo và lãnh đạo của họ, không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân phụ nữ mà còn cho gia đình, cộng đồng, nơi làm việc và quốc gia của họ. Đầu tư cho phụ nữ, dù với vai trò nhân viên, lãnh đạo doanh nghiệp hay doanh nhân, sẽ là yêu cầu cần thiết giúp Đông Nam Á đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

CÁCH TIẾP CẬN

Sáng kiến IW hỗ trợ phụ nữ xây dựng sự nghiệp thành công ở nơi làm việc và trong hoạt động kinh doanh. Để đạt được mục tiêu này, IW phối hợp với một hệ sinh thái các đối tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm các lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư, doanh nhân cũng như các cá nhân, tổ chức thúc đẩy bình đẳng giới ở Indonesia, Myanmar, Philippines và Việt Nam. Thông qua giảm thiểu hoặc xóa bỏ những rào cản mang tính hệ thống cản trở phụ nữ tham gia vào kinh tế, IW sẽ đẩy nhanh quá trình đạt được bình đẳng kinh tế của phụ nữ.

Bằng cách thúc đẩy bình đẳng kinh tế của phụ nữ, IW đã và đang nỗ lực xây dựng nền tảng để phát triển xã hội và nền kinh tế một cách bao trùm, bền bỉ và bình đẳng hơn về giới.



Từ trái qua phải: Annie Guiang, Trưởng phòng kiểm soát chất lượng tại Prime Innov8 tại Philippines, Jeannie Andrada, nhà sáng lập và nghiên cứu sản phẩm của JustGoLowCarb tại Philippines, và Rita Erna Mayasari, thành viên của Quân đoàn Phụ nữ Lục quân (Kowad) tại Indonesia. Ảnh: Đầu tư cho Phụ nữ

THÀNH TỰU

Từ năm 2016, với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia, IW hoạt động nhằm thúc đẩy bình đẳng kinh tế của phụ nữ. Cho đến nay, IW đã:

Thành lập các Mạng lưới Doanh nghiệp thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc ở Indonesia, Philippines, Việt Nam và Myanmar.*

> 173
DOANH
NGHIỆP LỚN
~1 TRIỆU
NHÂN VIÊN

Làm việc cùng 10 đối tác đầu tư và thu hút đến hơn 525 triệu đô la Úc nhằm giúp các nữ doanh nhân thu hẹp khoảng cách về tài chính.**

ĐẦU TƯ \$15.4
TRIỆU ĐÔ LA ÚC
CHO 82 DOANH
NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ
HOẶC LÃNH ĐẠO

Tăng khoản đầu tư qua lăng kính giới trong cộng đồng đầu tư khu vực thông qua hợp tác với các đối tác xây dựng thị trường.**

SỐ KHOẢN ĐẦU TƯ
QUA LĂNG KÍNH
GIỚI TĂNG
3,4 LẦN
TỔNG GIÁ TRỊ ĐẦU
TƯ QUA LĂNG KÍNH
GIỚI TĂNG
7 LẦN

Hỗ trợ các đối tác địa phương thực hiện các chiến dịch truyền thông và kết nối cộng đồng tại Indonesia, Philippines và Việt Nam.**

ĐẠT HƠN 311
TRIỆU LƯỢT
TIẾP CẬN TRỰC
TUYẾN

* Dữ liệu tại thời điểm Tháng 8 năm 2024.

** Dữ liệu tại thời điểm Tháng 6 năm 2023.

THỨC ĐẨY THAY ĐỔI TÍCH CỰC VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

IW áp dụng những phương pháp sáng tạo nhằm thúc đẩy phụ nữ tham gia vào kinh tế và tạo điều kiện phù hợp nhằm thúc đẩy bình đẳng kinh tế của phụ nữ, bao gồm:



Bình đẳng giới tại nơi làm việc hỗ trợ các đối tác, bao gồm các Mạng lưới Doanh nghiệp, làm việc với những doanh nghiệp có sức ảnh hưởng lớn trong việc thay đổi văn hóa, thông lệ và chính sách của doanh nghiệp mình để đạt được bình đẳng giới tại nơi làm việc.



Tạo điều kiện cải cách chính sách nhằm củng cố cơ sở bằng chứng và đưa ra hành động chung cần thiết để tác động và định hướng cho cải cách chính sách hỗ trợ sự tham gia kinh tế bình đẳng của phụ nữ.



Truyền thông và kết nối cộng đồng hỗ trợ các chiến dịch truyền thông được tổ chức và thực hiện bởi địa phương nhằm tôn vinh những ví dụ điển hình về bình đẳng giới, qua đó tăng cường sự ủng hộ của công chúng đối với sự tham gia kinh tế của phụ nữ.



Đầu tư qua lăng kính giới tăng cường đầu tư vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ mang lại lợi ích cho phụ nữ ở Indonesia, Philippines và Việt Nam.

Mặc dù hiểu được vai trò đa dạng của phụ nữ trong xã hội và nền kinh tế, IW tập trung hỗ trợ phụ nữ trong khu vực chính thức và các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì họ là nhân tố quan trọng trong quá trình thúc đẩy bình đẳng giới có khả năng mang lại thay đổi sâu rộng hơn.

HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN

Thành công của chúng tôi có được là nhờ quan hệ hợp tác với các tổ chức vốn đã và đang kiến tạo những thay đổi trong khu vực. Chúng tôi hợp tác với nhiều bên liên quan ở các quốc gia trọng tâm và các bên đều cam kết thúc đẩy bình đẳng kinh tế của phụ nữ ở Đông Nam Á.

BÌNH ĐẲNG GIỚI TẠI NƠI LÀM VIỆC

Tại Indonesia, Myanmar, Philippines và Việt Nam, sáng kiến Đầu tư cho Phụ nữ hỗ trợ các Mạng lưới Doanh nghiệp do địa phương làm chủ và lãnh đạo nhằm giúp các doanh nghiệp tạo ra một nơi làm việc công bằng hơn, thu hút và giữ chân các đội ngũ nhân sự đa dạng cũng như triển khai các chiến lược về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) của họ. Các Mạng lưới Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ theo yêu cầu cho các công ty mong muốn đạt được bình đẳng giới tại nơi làm việc, từ đó đem lại những tác động tích cực đối với hoạt động kinh doanh của họ. Các Mạng lưới Doanh nghiệp cũng hợp tác với khu vực tư nhân và các bên liên quan khác để thúc đẩy cải cách chính sách công nhằm gỡ bỏ các rào cản đối với bình đẳng giới tại nơi làm việc. Các công ty thành viên của các Mạng lưới Doanh nghiệp trong khuôn khổ IW có tổng cộng hơn một triệu nhân viên.

IBCWE tại Indonesia
<http://ibcwe.id>

BCGE tại Myanmar
<https://www.mbcgea.com>

PBCWE tại Philippines
<https://pbcwe.com.ph>

ECUE và BSA tại Việt Nam
<https://ecue.vn>
<https://bsaonline.vn>

TẠO ĐIỀU KIỆN CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH

IW làm việc với các tổ chức uy tín tại các quốc gia trọng tâm có khả năng lồng ghép kinh nghiệm và quan điểm của khu vực tư nhân vào đối thoại chính sách. Thông qua các quan hệ hợp tác này, IW sẽ xác định và đóng góp vào cải cách chính sách ở ba quốc gia trọng tâm (Indonesia, Philippines và Việt Nam) nhằm nâng cao khả năng tiếp cận đối với dịch vụ chăm sóc có chất lượng. Những hoạt động này sẽ tập trung vào cơ sở bằng chứng và hành động chung cần thiết để tác động và định hướng cho cải cách chính sách hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng kinh tế của phụ nữ.

INDONESIA

IW và **IBCWE** cùng hợp tác tiến hành các mô hình thí điểm chăm sóc trẻ em do doanh nghiệp hỗ trợ tại một số công ty thành viên chọn lọc, ghi nhận kết quả triển khai nhằm thu hút sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách vào vai trò của khu vực tư nhân trong nền kinh tế chăm sóc.

PHILIPPINES

IW phối hợp với **Cơ quan Quốc gia về Kinh tế và Phát triển (National Economic and Development Authority)** hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu về chính sách lao động, góp phần xây dựng một thị trường lao động trong nước năng động, bao trùm và bình đẳng giới.

VIỆT NAM

Tại Việt Nam, thông qua hợp tác với khu vực tư nhân và các đối tác mới trong lĩnh vực bình đẳng giới, IW sẽ đầu tư xây dựng cơ sở bằng chứng cho các giải pháp mới về chăm sóc người cao tuổi tại nhà đa dạng và có trách nhiệm giới.

ĐA QUỐC GIA

Viện Toàn cầu về Vai trò Lãnh đạo của Nữ giới (Global Institute for Women's Leadership - GIWL) tại Đại học Quốc gia Australia (ANU) là đơn vị tiên phong nghiên cứu về **Nhu cầu chăm sóc trong tương lai** để tìm hiểu những thay đổi về nhu cầu chăm sóc trong bối cảnh có những chuyển dịch về nhân khẩu học, xã hội và kinh tế, cũng như tác động của những chuyển dịch này đối với vị thế của phụ nữ trong nền kinh tế.

TRUYỀN THÔNG VÀ KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

IW hỗ trợ các chiến dịch truyền thông được tổ chức và thực hiện bởi địa phương ở Indonesia, Philippines và Việt Nam nhằm tôn vinh những ví dụ điển hình về bình đẳng giới, qua đó tăng cường sự ủng hộ của công chúng đối với sự tham gia kinh tế của phụ nữ. Nhận thức được tầm quan trọng của sự lãnh đạo, đổi mới và hành động tại địa phương trong việc gỡ bỏ các rào cản đối với quyền năng kinh tế của phụ nữ, IW cũng xây dựng một cộng đồng những cá nhân, tổ chức không ngừng thu thập bằng chứng nhằm hỗ trợ phổ biến rộng rãi hơn thái độ và hành vi tiến bộ về giới.

INDONESIA

Kopernik là một trung tâm nghiên cứu và đổi mới về các thách thức xã hội và môi trường. Kopernik đang chỉ đạo triển khai **Generasi Setara (Thế hệ bình đẳng)**, một sáng kiến thu thập và sử dụng bằng chứng về các trường hợp chia sẻ vai trò giữa nam và nữ một cách bình đẳng trong các gia đình Indonesia để tăng cường sự ủng hộ của công chúng đối với bình đẳng kinh tế của phụ nữ.

Tạp chí điện tử chuyên đề về phụ nữ **Magdalene** lan tỏa các câu chuyện, cũng như hỗ trợ các nhóm sớm có nhận thức tiến bộ về giới trong việc cân bằng giữa công việc chăm sóc không lương và các công việc kiếm thu nhập thông qua chiến dịch truyền thông và kết nối cộng đồng mang tên **Làn Sóng Bình Đẳng (Wave for Equality)**.

PHILIPPINES

Good Return cùng **Alliance of Philippine Partners in Enterprise Development, Inc. (APPEND)** hợp tác xây dựng một nhóm thúc đẩy bình đẳng giới và bình đẳng kinh tế của phụ nữ trong đội ngũ nhân viên của các tổ chức tài chính vi mô (MFI).

Oxfam Pilipinas hợp tác cùng **Viện Doanh nghiệp Xã hội Châu Á (Institute for Social Entrepreneurship in Asia - ISEA)** và **OCI Group Manila** chấp cánh cho những cá nhân, tổ chức hành động vì bình đẳng giới trong lĩnh vực doanh nghiệp xã hội để áp dụng các chiến lược kinh doanh và thông lệ tại nơi làm việc đa dạng, bao trùm, bình đẳng giới và có trách nhiệm xã hội, đặc biệt là trong nền kinh tế chăm sóc.

VIỆT NAM

ECUE là đơn vị dẫn dắt **VGEM (Cộng đồng thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam)**, một cộng đồng gồm các cá nhân, tổ chức thúc đẩy bình đẳng giới, với mục tiêu xác định, tổng hợp và lan tỏa những ví dụ điển hình để truyền cảm hứng cho nhiều người hơn cùng chung tay vì bình đẳng giới.

Với sáng kiến **Nhà Nhiều Cột, Tuva Communication** khai thác các chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội để phổ biến phân tích giới và thúc đẩy đối thoại công khai ủng hộ bình đẳng giới.

ĐẦU TƯ QUA LĂNG KÍNH GIỚI

IW đang hợp tác với các đối tác trong ngành để tăng nhu cầu của các nhà đầu tư đối với các chiến lược và sản phẩm Đầu tư qua lăng kính giới, thúc đẩy việc cung cấp các công cụ tài chính tùy chỉnh theo nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ hoặc lãnh đạo, đồng thời đầu tư vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ mang lại lợi ích cho phụ nữ thông qua mô hình "quỹ của các quỹ" (fund of funds) do Quỹ Đầu tư Phát triển Australia (ADI), thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) triển khai.

XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG

IW hợp tác với các đối tác hàng đầu trong hệ sinh thái để mở rộng nhu cầu cho các sản phẩm và quỹ đầu tư qua lăng kính giới, bao gồm **Mạng lưới Đầu tư Tác động Toàn cầu (Global Impact Investing Network - GIIN)**, **Hiệp hội Vốn Tư nhân Toàn cầu (Global Private Capital Association - GPCA)** và **Propelevate**.

Thông qua các ví dụ thành công về đầu tư qua lăng kính giới, các đối tác của chúng tôi sẽ mở rộng cơ hội đầu tư cho phụ nữ, tăng độ nhận diện của các quỹ có thể đầu tư qua lăng kính giới và tập hợp các cá nhân, tổ chức có tầm ảnh hưởng lớn đang hoạt động trong hệ sinh thái để thúc đẩy đầu tư qua lăng kính giới. Các đối tác của IW có thể cùng nhau tác động đến các nhà đầu tư, bao gồm các tổ chức tài chính phát triển, nhà đầu tư tổ chức, công ty quản lý tài sản tư nhân và các nhà đầu tư khác nhằm tăng cường đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ hoặc lãnh đạo.

INNOVATION WINDOW (CỬA SỐ SÁNG TẠO)

Cùng với các đối tác địa phương tại Indonesia, Philippines và Việt Nam, IW sẽ xây dựng và thử nghiệm các giải pháp tài chính đổi mới cho các doanh nghiệp nhỏ đang phát triển do phụ nữ làm chủ hoặc lãnh đạo, những doanh nghiệp có quy mô vượt quá phạm vi áp dụng của tài chính vi mô nhưng lại chưa đủ lớn để tiếp cận hầu hết các nguồn tài chính chính thống. IW sẽ thí điểm các giải pháp tài chính được thiết kế riêng cho các doanh nghiệp này nhằm giải quyết những rào cản họ gặp phải tại ba quốc gia trọng tâm, với mục tiêu tạo ra hiệu ứng lan tỏa trên thị trường, thúc đẩy áp dụng rộng rãi các giải pháp này.

Các đối tác Innovation Window: **Terratai** (Indonesia), **ARQ SME BDC** (Philippines) và **Beacon Fund** (Việt Nam).